



427 426
254 299
3

กรมตำรวจ

บันทึกคำให้การของผู้ร้องทุกข์ ผู้กล่าวโทษ หรือพยาน

คำให้การของ นาย

สถานีตำรวจ ชนะสงคราม อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพฯ

มานพ คำหอม

วันที่ ๒ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๐๘

เป็น พยาน

พ.ต.ท. สมคิด โสหาราญ ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

โจรสลัด อังพรหม
นาย สุธรรม แสงประทุม กับพวก ผู้ต้องหา

ต่อหน้า

พ.ต.ท. สนอง วัฒนวรางกูร รอง ผกก.น. ๒

สอบสวนที่

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ชื่อ นายมานพ คำหอม อายุ ๓๐ ปี

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

อาชีพ (ลงให้ชัดเจนว่าอาชีพชนิดใด ถ้าเป็นข้าราชการ ให้ปรากฏว่าในหรือนอกราชการ มีเบี้ยหวัดหรือมีบำเหน็จหรือมีบำนาญ ให้ลงตามประเภทรับ)

รับจ้าง

ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๒๘/๗๓ หมู่ที่ - ตำบล บางอ้อ

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ธนบุรีรัตนเทวศ ชื่อกำนัน ชอยวัคคิธรแก้ว

อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ

ชื่อบิดา นายจก ชื่อมารดา นางบุญมา

เกี่ยวข้องกับอะไรกับคู่กรณี ไม่เกี่ยวข้องกับใคร

ขอให้ถ้อยคำว่า ปัจจุบันข้าพเจ้ามีอาชีพรับจ้างโดยทำงานเป็นช่างภาพฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์
กองทัพบก ของ ๕ และพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ตำบลกิ่งกลาง แขวงถนน

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๕๘ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ซึ่งปรากฏว่าได้มีเหตุการณ์

นิสิตนักศึกษาและประชาชน โคจรชุมนุมอภิปรายกันภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยว
กับกรณีรับใช้พระธรรมาจารย์ กิตติขจร และเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการจับกุมศาสตราจารย์ จ.
นครปฐม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ และได้ทราบจาก
วิทยุกระจายเสียงว่า ในการชุมนุมครั้งนี้ได้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น จึงเห็นหน้าที่
ของข้าพเจ้าที่จะต้องไปบันทึกภาพโดยการฉายภาพสด เพื่อนำมาเสนอข่าวทางสถานีโทร
ทัศน์ ของ ๕ ให้ประชาชนทราบความหมายที่ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางไปยังบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถนนสนามหลวงทันที เมื่อไปถึงเป็นเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

ขณะนั้นปรากฏว่ามีประชาชนได้มาชุมนุมกันที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณค่านสนามหลวง เนื่องจากไม่พอใจในการที่พวกนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ได้ชุมนุมประท้วงและมีการแสดงละครทางการเมืองขึ้นและมีการแสดงการแขวนคอซึ่งผู้ที่ถูกแขวนคอนั้นมีการแต่งกายและแต่งหน้าให้คล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพวกประชาชนดังกล่าวพยายามที่จะบุกเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อจัดการกับพวกนิสิตนักศึกษา ซึ่งขณะนั้นได้มีการตั้งการตรวจรักษาการณอยู่และได้พยายามห้ามปราม ชักขวาง ประชาชนดังกล่าวไม่ให้เข้าไปภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจ เพราะยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ใดดำเนินการประการใด ในขณะที่ประชาชนได้พยายามที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยโดยพยายามป็นรั้วเข้าไป ก็ไดถูกนิสิตนักศึกษาซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยยิงโต้ตอบออกมา ซึ่งปรากฏว่าได้ถูกประชาชนได้รับบาดเจ็บบาง แททางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการณก็ยังไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงโต้ตอบเข้าไปแต่อย่างใด ซึ่งชาวไคถ่ายภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาและได้ทำการถ่ายภาพยนต์ไว้จนถึงเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งให้เขาไปทำการเคลียพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และให้ใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวเองได้ ชาวจึงได้ติดตามกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปภายในมหาวิทยาลัยด้วย โดยปรากฏว่าได้มีประชาชนได้ติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปด้วย ในชั้นแรก ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาไปไดถูกยิงโต้ตอบจากนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจากตึกต่าง ๆ ได้รับบาดเจ็บออกมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งชาวไคถ่ายภาพไว้โดยไคตั้งจุดถ่ายภาพอยู่ที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ จนต่อมาถึงเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถเขยียดตึกต่าง ๆ และพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ไคสมบูรณ จึงยุติการยิงต่อสู้กัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจไคขึ้นไปตรวจคนตามตึกต่าง ๆ และจับกุมนำตัวนิสิตนักศึกษาที่ยังต่อสู้ในตึกต่าง ๆ มารวมกันไว้ที่บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยฯ และได้ทำการตรวจคนร่างกายนิสิตนักศึกษาซึ่งปรากฏพบว่าบางคนก็มีอาวุธบางคนก็ไม่มีอาวุธ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไคไคไว้ ซึ่งชาวไคถ่ายภาพยนต์ไว้ด้วย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไคทำการจับกุมนิสิตนักศึกษาอยู่นั้น ปรากฏว่าได้มีประชาชนไม่พอใจไคเขาไปทำร้ายร่างกายนิสิตนักศึกษาที่ถูกจับ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไคพยายามที่จะห้ามปรามประชาชนดังกล่าว ชาวไคทำการถ่ายภาพยนต์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่จนถึงเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ชาวจึงไคกลับ

ชาวไคทราบว่าไคมีสภาพของสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ของ ๕ ไคมาถ่ายภาพยนต์เพื่อทำข่าวในบริเวณนั้นตามจุดต่าง ๆ รวม ๔ จุดด้วยกัน คือชาว นายโกศล อนวัชชตุน นายกฤษณะ กาญจนมุลิก และนายเอนก อารีราษฎร์ ส่วนอีก ๓ กลองไคไปถ่ายภาพที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ถูกสื่อชาวบ้านและประชาชนได้พากันมาชุมนุมตอตามนิสิตนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดไคถ่ายมตามนี้ได้นำมาต่อรวมเป็นภาพยนต์ข่าวรวมกันเดียว ซึ่งไคนำมาฉายให้พนักงานสอบสวนชมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งของภาพยนต์ดังกล่าวชาวไคเป็นผู้ถ่ายตามที่ไคให้การไว้แล้ว แตคน ชาวไคไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ที่ออกมาตอน เป็นความจริงที่สุด

อานให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง

[Handwritten signatures and notes]